



รณรงก์นืด นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อม จนท.สสจ. เปิดฉีดวัคซีน
ไฟเซอร์เข็ม 3 แบบวอล์กอิน ให้แก่ชาวอ.พระนครศรีอยุธยา.



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>



งดรวมกลุ่ม-ชะลอเดินทาง สธ.เตือนภัย "ระดับ 4" ปิด สถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศยกระดับเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 หลังโอมิครอนไม่เพียงยอดติดเชื้อพุ่งสูงตามคาดการณ์และจะเพิ่มอีกใน 7-10 วันข้างหน้า ระบุติดเชื้อเพิ่มมาก เกิดจากไปสถานที่เสี่ยงและการรวมกลุ่มคน หากประชาชนไม่ร่วมมือทำตามมาตรการยอดติดเชื้อพุ่งเกินหมื่นแน่ กระทรวงสาธารณสุขชง ศบค. เพิ่มมาตรการและปรับระดับโซนสีจังหวัด สถานประกอบการไหนฝ่าฝืนสั่งปิดกิจการแน่ ชลบุรียังนำ กทม.ครองแชมป์ติดเชื้อมากที่สุด หลายจังหวัดเจอคลัสเตอร์ใหญ่ๆ ทั้งลำปาง ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ภูเก็ตก็ยอดพุ่งทำนิวไฮ หมอเผยโอมิครอนติดง่ายรองจากหัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หวั่นยกเลิกผู้เดินทางเข้าไทยแบบ Test&Go จะทำให้รายได้ท่องเที่ยวเดือน ม.ค. หดหาย 7 พันล้านบาท ขณะที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวร้องถูกฝังทั้งเป็นจากโควิด ด้านศิลปินนักร้อง-ดาราติดไวรัสอันตรายกันเพียบ

สถานการณ์โอมิครอนระบาดหนักอีกระลอกแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว หลังผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่ที่มีการคาดการณ์กันไว้ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องประกาศยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ติดเชื่อเพิ่มจากไปสถานที่เสี่ยง

ที่ รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อเช้าวันที่ 6 ม.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 5,775 คน รักษาหาย 2,673 คนเสียชีวิต 11 คน ภาพรวมผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลง แต่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการเข้าไปใช้บริการในสถานที่เสี่ยง ร้านอาหารกึ่งผับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน เช่น งานเลี้ยง งานบุญทางศาสนา ที่อาจไม่ได้ระวังเพียงพอทำให้เกิดการระบาด วันที่ 6 ม.ค. มีจังหวัดที่ติดเชื้อเกินร้อยรายเพิ่มเป็น 11 จังหวัด ชลบุรีติดเชื้อสูงสุด 769 คน สมุทรปราการ 484 คน กทม.454 คน ถือว่าเข้าสู่การระบาดอีกระลอก เป็นไปตามการคาดการณ์ แม้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ แต่ต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มรวดเร็วเกินไปจนเป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุข

ยกระดับเตือนภัยเป็นระดับ 4

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเตือนภัยประชาชนจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 มีข้อเสนอแนะ คือ 1.อาจปิดสถานที่เสี่ยงที่ทำให้มีการแพร่เชื้อ หรือเพิ่มมาตรการมากขึ้นให้สถานที่เสี่ยงมีความปลอดภัย 2.ชะลอการเดินทาง เช่น ขอให้ทำงานที่บ้าน งดเดินทางข้ามจังหวัดถ้าไม่จำเป็น เนื่องจาก การเคลื่อนย้ายทำให้เกิดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วได้ 3.จำกัดการรวมกลุ่ม มีมาตรการเคร่งครัดมากขึ้น ไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อ 4.ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA คือ V แรงจืดวัคซีน U ป้องกันตนเองครบจกเวลา รักษา ระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากาก พยายามอยู่ในที่โล่ง C สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และ A คือตรวจ ATK เป็นประจำ หากพบการติดเชื้อให้โทร. 1330 ขอคำแนะนำ จะเน้นให้ผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยดูแลตัวเองที่บ้าน มีการจัดยาและเวชภัณฑ์ให้ ติดต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขได้ตลอดเวลา หากมีอาการมากขึ้นจะมีระบบส่งต่อโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว หากทุกฝ่ายและประชาชนร่วมมือกัน เชื่อว่าจะสามารถชะลอการระบาดครั้งนี้และขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปได้

อีก 7-10 วัน ผู้ป่วยหลังเทศกาลจะผุด

อีกด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า มาตรการต่างๆที่กระทรวงออกมาเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรค ไม่เป็นภาระกับบุคลากรทางการแพทย์จนเกินไป การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นผลพวงมาจากเทศกาล ปีใหม่ อีก 7-10 วันจะค่อยๆปรากฏจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในเทศกาล ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแต่เสียชีวิตไม่ถึง 20 คน เป็นผลจากการรับวัคซีน ส่วนการปิดกิจกรรมกิจการอะไรบ้าง ต้องรอดูสถานการณ์ คงเป็นเรื่องการจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นปัจจัยหลักการแพร่เชื้อ หากสถานการณ์เลวร้ายต้องล็อกดาวน์หรือไม่ยังตอบไม่ได้ แต่มาตรการที่กระทรวง ทำไปเพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน เพราะไม่มีอะไรมีค่าและสำคัญกว่าชีวิต



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ขยายชะลอ Test&Go ถึง 15 ม.ค.

นายอนุทินกล่าวว่า การรักษายาบาลผู้ป่วยจะมุ่งใช้ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) เป็นหลัก เพื่อให้เหลือเตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องการชะลอนักท่องเที่ยวลงทะเบียนในระบบ Test&Go จากเดิม 10 ม.ค. จะเสนอให้ขยายการชะลอลงทะเบียนไปจนถึง 15 ม.ค. เพื่อระบายนักท่องเที่ยวที่ค้างในระบบ แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ชื่อประกันตรงตามที่เอกสารแสดง ที่ผ่านมาพบนักท่องเที่ยวป่วยและไม่ยอมอยู่ในระบบชื่อประกันไม่ครอบคลุม สำแดงใบประกันสุขภาพปลอม ต่อไปการเดินทางเข้ามาต้องมาในระบบแลนด์บ็อกซ์และควอรันทีนเท่านั้น ได้ขยายเพิ่มแลนด์บ็อกซ์ในพื้นที่อื่นเพื่อไม่ให้ภูเก็ตรับผิดชอบหนักแค่จังหวัดเดียว ได้แก่ 1.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) 2.จังหวัดชลบุรี (เกาะล้าน) 3.จังหวัดระยอง (เกาะเสม็ด) 4.จังหวัดตราด (เกาะช้าง เกาะกูด) 5.จังหวัดพังงา (เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ ไม่รวมเขาหลัก) 6.จังหวัดกระบี่ (เช่น เกาะพีพี)

ปชช.ไม่ร่วมมือติดเชื้อพุ่งเกินหมื่น

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาพรวมแนวโน้มเส้นกราฟผู้ติดเชื้อขึ้นเร็ว หากเป็นไปตามคาดการณ์และไม่มีความร่วมมือจากประชาชน จะทำให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเกินหมื่นได้เร็ววันนี้ ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงเป็นผลจากการฉีดวัคซีนเป็นหลัก แต่หากกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตได้ มาตราการฉีดวัคซีนไม่ว่าเป็นเข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็มกระตุ้นมีความสำคัญ ขอเชิญชวนให้ไปรับวัคซีนเพื่อให้ปลอดภัย ทั้งนี้เริ่มพบสัญญาณการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากการสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวและที่ทำงาน จึงขอความร่วมมือทุกคนกลับจากต่างจังหวัดให้เฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ทำงานที่บ้านในสัปดาห์แรก ตรวจ ATK อย่างน้อย 2 ครั้งห่างกัน 3 วัน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางขนส่งสาธารณะนานกว่า 4 ชม. หรือไปในสถานที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก หากตรวจพบติดเชื้อให้โทร.สายด่วน 1330 เพื่อลงทะเบียนรับยาอุปกรณ์ จะมีผู้ติดตามอาการดูแลรักษาแยกกักที่บ้าน 10 วัน งดไปสถานที่เสี่ยง เช่น ร้านอาหารกึ่งผับสถานที่แออัด รวมทั้งป้องกันตนเองและครอบครัวด้วยมาตรการ VUCA



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ขง ศบค.เพิ่มมาตรการ-ปรับสี

นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอ ศบค.วันที่ 7 ม.ค.ให้เข้มงวดในเรื่องของการปรับ มาตรการเพิ่มเติม ให้เข้มงวดกักตัวเพิ่มเติมและปรับระดับสีจังหวัด เมื่อถามว่ามีกี่จังหวัดที่จะปรับเป็นสีแดง สีแดงส้ม นพ.โอภาสกล่าวว่า กระทรวง เตรียมเสนอ ขอให้ผ่านการพิจารณาของ ศบค.ก่อน ขณะนี้ถ้าดู สถานการณ์จะมีอยู่ 10 จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อเกิน 100 รายต่อวัน ต้องประเมินอีกครั้ง ส่วนมาตรการที่ จะเข้าไปดำเนินการ เบื้องต้นกรณีสีแดง สีแดงส้ม การตีมีเครื่องตีแอลกอฮอล์ทำไม่ได้ หากพื้นที่ไหนถูก ยกระดับทำไม่ได้

ร.ร.ไม่ใช่สถานที่เสี่ยง

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า โรงงานหากมีระบบถ่ายเทอากาศดี เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ไม่มีการจับกลุ่ม กินอาหารหรือสูบบุหรี่ร่วมกัน ไม่ถือเป็นสถานที่เสี่ยง หากพบการติดเชื้อให้ใช้ยับยั้งแอนดริซิดถือเป็น มาตรการที่ดีกว่าการปิดโรงงานเพราะปิดโรงงานจะทำให้คนงานกระจายตัวกลับไปบ้านแพร่โรคได้ ให้แยก ผู้ติดเชื้อออกมาควบคุมป้องกัน โรงเรียนไม่ถือเป็นพื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงในโรงเรียนมี 2 จุดคือ 1.การรับ ประทานอาหารในโรงอาหาร 2. การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่น การเชียร์กีฬา การร้องเพลง หากปรับตรง นี้ได้ก็ไม่ถือว่าเสี่ยง ขณะที่วันเด็กเสาร์ที่ 8 ม.ค. ขอให้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง อย่างกรณีมีกิจกรรม โรงหนังให้เด็กเข้าไปดูหนังฟรีหากมีระบบระบายอากาศดี มีการจำกัดจำนวนคน สวมหน้ากากอนามัย สามารถทำได้ แต่ขอให้ประเมิน ชั่งน้ำหนักดูว่าจะคุ้มหรือไม่ หากไม่คุ้มอาจจะเลื่อนดีกว่า

สายด่วน 1330 รับตลอด 24 ชม.

ชนพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ได้เพิ่มสาย ด่วน สปสช. 1330 รวม 3,000 คู่สาย มีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ 300 คนตลอด 24 ชม.เพิ่มช่องทางระบบ ออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่การดูแลในระบบ Home Isolation วันนี้มีผู้ป่วยโทร.เข้ามาใน ระบบ 1,709 คน ส่วนใหญ่หากไม่มีโรคประจำตัวก็จะให้อยู่ในระบบ HI แต่หากมีโรคประจำตัว เป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้รับวัคซีนก็ต้องรับการรักษาด่วนใน รพ.



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ติดเชื้อฟุ้งกระจายเกิน 5 พัน

ขณะที่ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทยประจำวันว่า มีผู้ติดเชื้อใหม่ 5,775 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 3 ราย เป็นผู้เสียชีวิตอายุ 60 ปีขึ้นไป 9 ราย โรคเรื้อรัง 1 ราย เสียชีวิตมากสุดใน จ.สงขลา 4 ราย 10 อันดับจังหวัดติดเชื้อมากที่สุดได้แก่ ชลบุรี 769 ราย สมุทรปราการ 494 ราย กทม. 454 ราย เชียงใหม่ 378 ราย อุบลราชธานี 348 ราย ขอนแก่น 242 ราย กูเกิ้ล 226 ราย ระยอง 121 ราย นครศรีธรรมราช 120 ราย อุตรธานี 116 ราย

ศปก.ศบค.ชงยกระดับมาตรการ

พล.อ.สุพจน์ มาลาเนียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. กล่าวว่า ศปก.ศบค. ประชุมสรุปมาตรการเสนอที่ประชุม ศบค.วันที่ 7 ม.ค. เกี่ยวกับการปรับระดับพื้นที่โซนสีกำหนดมาตรการสำหรับกิจการ กิจกรรมต่างๆเพิ่มเติม แนวทางการเดินทางเข้าออกประเทศและยังจะหารือถึงการยกระดับมาตรการตอบโต้สถานการณ์ระดับพื้นที่ คือการเตรียมความพร้อมของโฮมไอโซเลชัน คอมมูนิตีไอโซเลชัน โรงพยาบาลหลัก บูรณาการเจ้าหน้าที่ให้คล่องตัว ทุกอย่างเป็นการทำงานเชิงรุก มั่นใจว่าประสบการณ์ของประชาชน เจ้าของกิจกรรม กิจการต่างๆ หากเกิดการแพร่ระบาดจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เร็ว

ฝ่าฝืนมาตรการเจอปิดกิจการ

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า สิ่งที่ห่วงคือกิจการที่ไม่ทำตามมาตรการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องเข้าไปดูแล นายกฤษฎาให้ไปกำกับถ้าพบกิจกรรม กิจการใดไม่ทำตามมาตรการต้องปิดชั่วคราวเพื่อจัดการระบบ ทำได้เมื่อไหร่ก็จะได้เปิด ส่วนใครฝ่าฝืนมาตรการก่อให้เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปรับพื้นที่สียังไม่ถึงขั้นแดง-แดงเข้ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ศบค.วันที่ 7 ม.ค.ที่ประชุมจะพิจารณาการปรับพื้นที่โซนสี ส่วนใหญ่จะปรับเป็นพื้นที่สีส้มและพื้นที่สีเหลืองในบางจังหวัด แต่ไม่มีพื้นที่ปรับให้อยู่ในพื้นที่สีแดงและแดงเข้ม นอกจากนั้นจะขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ส่วนการจัดกิจกรรมงานบุญ งานพิธีประเพณีต่างๆ ต้องมีมาตรการรองรับที่เข้มข้นมากขึ้น ขณะที่ให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม กลับมาเตรียมพร้อมเต็มระบบ ทั้งโฮมไอโซเลชัน และคอมมูนิตีไอโซเลชันต้องเร่งจัดระเบียบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นเข้าใจสถานการณ์

ปิดสถานหนีโควิดอีกสัปดาห์

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า หลังนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งงดประชุมสภา ในวันที่ 5-6 ม.ค. เพื่อให้ความร่วมมือองการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี นายชวนได้หารือกับอธิบดีกรมควบคุมโรค เชื่อว่า สัปดาห์หน้าจะมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสูงเป็นหมื่นคน จึงขอความกรุณาประธานสภาให้งดประชุมสภาไว้ก่อน ทำให้นายชวนกังวลจะส่งผลเสียต่อราช การ จึงสอบถามไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายฯ ระบุว่า ไม่มีความเสี่ยง นายชวนจึงมีคำสั่งงดประชุมสภาเพิ่มเติมในวันที่ 12-14 ม.ค.เบื้องต้นกำหนดให้เปิดประชุมสภาอีกครั้งในวันที่ 19-20 ม.ค.และประชุมสภานัดพิเศษ ในวันที่ 21 ม.ค.โดยแจ้งไปยังประธานวุฒิสภาและผู้นำฝ่ายค้านแล้ว



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

หวังทั่วโลกตายน้อยกว่า 0.1%

ศ.นพ.พย ภู่วรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์จะเห็นว่าการระบาดของทั่วโลกเกิดขึ้นเป็น 4 ระลอก เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยตาย จะเห็นว่าอัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลง ถ้าเริ่มจากปีแรกอัตราป่วยตาย 3 ถึง 5% พอเข้าสู่ปีที่ 2 เริ่มลดลงเหลือ 2% มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด จนมาถึงระลอกของโอมิครอนที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ อัตราการป่วยตายอยู่ที่ 0.3% หวังว่าจะลดลงอีก อัตราการเสียชีวิตในช่วงระลอกของเดลตาของไทยน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลก อัตราป่วยตายอยู่ที่ประมาณ 1% หวังว่าช่วงการระบาดของโอมิครอนน่าจะลดลงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของโลก ถ้าเป็นไปได้ ถ้าทั่วโลกอัตราการป่วยตายเหลือน้อยกว่า 0.1% หรือหนึ่งในพัน จะเข้าสู่ยุคของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล ที่จะสร้างปัญหาส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นใช้หัดใหญ่

ติดง่ายอันดับสองรองจากหัด

ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า ข้อมูลทั่วโลกมีการวิเคราะห์พบเชื้อโอมิครอน เป็นไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดเป็นอันดับสองรองจากไวรัสหัด โดยคิดจากค่า R-naught (RO) เป็นการคำนวณความสามารถในการแพร่ระบาดโดยเฉลี่ยของโรค ไวรัสหัดติดต่อกันง่ายที่สุดในโลก มีค่า RO ประมาณ 15-18 ใช้หัดใหญ่สเปน 1918 ใช้หัดใหญ่ปัจจุบันมีค่า RO ประมาณ 2-3 ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ผู้สูงอายุ มีค่า RO ประมาณ 2.5 เดลตาประมาณ 6.5-8 ส่วนโอมิครอนมีค่า RO ประมาณ 8-15 หมายถึงผู้ติดเชื้อโอมิครอน 1 คนสามารถแพร่ติดต่อไปยังผู้อื่นอีก 8-15 คน แต่มีเงื่อนไขว่าคนเหล่านั้นไม่มีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่เคยติดเชื้อไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนไทยเนื่องจากประชากรกว่า 70% ฉีดวัคซีนไปแล้ว ส่วนหนึ่งติดเชื้อตามธรรมชาติ ค่า RO โอมิครอนในไทยอาจเทียบเท่าเดลตา 6-8 คน

โอมิครอน-เดลตาครึ่งต่อครึ่ง

เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ติดเชื้อจะพุ่งเป็นหลักหมื่น หลังไทยเข้าสู่ภาวะระลอกที่ 5 ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ กล่าวว่า เป็นไปได้ ดูจากที่ รพ.รามาธิบดีที่มีการตรวจ RT-PCR เพิ่มมากขึ้น พบผลบวกมากขึ้น และเมื่อตรวจหาสายพันธุ์ พบเป็นเดลตากับโอมิครอนสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง ขณะเดียวกัน จำนวนสิ่งส่งตรวจจากภายนอก รพ.ต่างๆ ที่ส่งเข้ามาให้ศูนย์จีโนมฯตรวจก็เพิ่มมากขึ้น ช่วงที่เดลตาขาลงมีการส่งตรวจ 200 ตัวอย่างต่อวัน พบผลบวก 1-2% แต่ตอนนี้เพิ่มเป็น 500-600 ตัวอย่างต่อวัน เป็นผลบวกถึง 30-40% ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นโอมิครอน ดังนั้นจึงต้องระวัง และยังคงคำนึงถึงสายพันธุ์เดลตาด้วย เนื่องจากโอมิครอนอาจจะไม่มีการรุนแรง แต่หากมีเดลตาแฝงมาด้วยแนวทางการรักษาอาจจะต่างกัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

เร่งฉีดวัคซีนลดอัตราตาย

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ เปิดเผยว่า ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้รีบไปฉีด เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิต เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่นานทุกคนไม่ว่าจะเคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดิมมา จะได้รับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนไม่ช้าก็เร็ว หวังว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 คงจะจบลงสักที อนาคตคงไม่ต้องมาฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4 กันอีก เพราะเราทุกคนจะได้รับเชื้อโอมิครอน เปรียบเสมือนวัคซีนธรรมชาติชนิดตัวเป็นอ่อนฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานได้ดีกว่าวัคซีนทุกชนิดที่มีในปัจจุบัน อนาคตของบริษัทผลิตวัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด-19 คงไม่รุ่งเหมือนช่วงที่ผ่านมา

เสียหาย 7 พันล้านบาท Test & Go

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า หากที่ประชุม ศบค.วันที่ 7 ม.ค. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้หยุดการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านระบบ Test&Go จะทำให้เกิดความเสียหายในเดือน ม.ค. รายได้จากการท่องเที่ยวจะหายไป 7,000 ล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะหายไป 50% ของจำนวนเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 รวมกันที่ 4 แสนคน หรือเฉลี่ยเดือนละ 2 แสนคนจะเหลือเดินทางมาในเดือน ม.ค.แค่ 1 แสนคน ที่สำคัญนโยบายที่ปรับเปลี่ยนไปมาจะมีผลด้านความเชื่อมั่น ของนักท่องเที่ยว จากนี้ไปต้องขอให้รัฐบาลไปเร่งตลาดในประเทศแทน โดยการปรับปรุงเกณฑ์ทัวร์เที่ยวไทย ต้องให้ภาคเอกชนไปร่วมในการร่างกฎเกณฑ์หรือออกแบบโครงการใหม่

ท่องเที่ยวร้องถูกฝังทั้งเป็น

เที่ยงวันเดียวกันตัวแทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว นำโดยนายณัฐ วชิรอมรเลิศ นำคณะเข้าร้องเรียนผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ถึงปัญหาผลกระทบจากการปิดการท่องเที่ยวเหตุโควิด พร้อมทั้งนำพวงหรีดติดป้ายว่า "สธ. ฝังการท่องเที่ยวทั้งเป็น" โดยกล่าวว่า ตัวแทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งการโรงแรม สายการบิน มัคคุเทศก์ ร้านอาหาร ล้วนได้รับผลกระทบจากการนำเสนอมูลถึงโควิดมีอานาภาพทำลายล้างเกินจริง จนทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิต ประกอบกิจการต่างๆได้ ต้องถูกสั่งปิดเข้าสู่วันที่ 3 หลังจากกักระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการระดับ 3 เป็นระดับ 4 ยิ่งซ้ำเติมภาคธุรกิจ อยากให้กระทรวงสาธารณสุขทำความเข้าใจกับประชาชนว่า โอมิครอนไม่รุนแรง รักษาหายได้ ขอให้ประชาชนอยู่กับ**สถานการณ์โควิด-19** ให้ได้และนำระบบ Test&go กลับมาใช้กับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิม ลดจำนวนวันกักตัว หลายประเทศปรับตัวมีการวางแผนระบบสาธารณสุข ทำให้ภาคการธุรกิจดำรงอยู่ได้ อย่างสเปน แม้อัตราติดเชื้อสูง ก็ยังปรับตัวใช้ชีวิตปกติ แต่ไทยกลับไม่ใช้ อยากให้ออกแบบมาตรการคุมโควิด-19 ที่ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเปิดกิจการและอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ ไม่อยากถูกฝังกลบแบบนี้ ตอนนี้เข้าสู่ปีที่ 3 แทนที่จะได้รับการฟื้นฟู กลับถูกฝังกลบ อัตราเสียชีวิตจากโควิดในไทยไม่ถึง 1% แต่คนฆ่าตัวตาย คนตกงานสูงขึ้น จึงขอให้พิจารณา



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ติดโควิดนั่งรถตู้ทำเชื้อแพร่กระจาย

ส่วนสถานการณ์ในต่างจังหวัด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนจากการนั่งรถตู้ไปร่วมงานศพที่ จ.แพร่เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.64 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั่งไปด้วยและทยอยพบผู้ติดเชื้อกระจายใน 3 ตำบล มี ต.แม่สุก ต.วิเชตนคร ต.ปงคอน รวม 20 คน มีกลุ่มเสี่ยงกว่า 800 คนและแยกกักตัวเองตามมาตรการสาธารณสุขกว่า 300 คน ในจำนวนผู้ป่วยคลัสเตอร์นี้ มีเด็กนักเรียนอนุบาล 3 และ ป.1 ของโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มติดเชื้อด้วย 5 คนจากคนในครอบครัว เด็กไปโรงเรียน เรียนพิเศษร่วมกันจึงเกิดการแพร่เชื้อเข้าสู่โรงเรียน ทำให้โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มต้องประกาศปิดเรียนทุกระดับชั้นและปรับเป็นเรียนออนไลน์แทน นอกจากนี้ยังมีการตามหาผู้ไปโรงงาน งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอุบลวัฒน์สุวรรณเขต อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งทอง ม.7 ต.วิเชตนคร เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ดังกล่าวไปร่วมออกโรงงาน รวมถึงผู้ที่ไปร้านขายของชำของนางแสงจันทร์ ในหมู่บ้านสบสุก ม.9 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม ให้ไปตรวจหาเชื้อด้วย นอกจากนี้ยังมีการปิดตลาดสดเก่าจาว ตลาดสดตอนเช้าในเขตเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากพบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดติดโควิดรวม 26 ราย

บับเบิลแอนด์ซีลพลทหารติดโควิด

ที่ จ.ขอนแก่น นพ.ภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่อำเภอชุมแพพบกำลังพลของค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในอำเภอติดเชื้อโควิด-19 จากการไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนแล้วกลับเข้าไปปฏิบัติงานค่ายจนเกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดถึง 124 ราย กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับค่ายทหารและอำเภอชุมแพทำบับเบิลแอนด์ซีล คัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อออกจากกัน เพื่อลดการแพร่ระบาด โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาตามอาการ โดยส่วนใหญ่แสดงอาการน้อยมาก ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็น 242 ราย

กาฬสินธุ์เจออีกคลัสเตอร์

นพ.อภิชาติ ลิ้มมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์ผู้ป่วยโอมิครอนที่เชื่อมโยงกับสองสามีภรรยาจากต่างประเทศและร้านอาหารกึ่งผับในตลาดโรงสีจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยวันที่ 6 ม.ค.ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม แต่เจ้าหน้าที่ยังมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในอำเภอรอบนอกอย่างต่อเนื่องและพบว่าที่ ต.สงเปือย อ.นามน มีคลัสเตอร์เชื่อมโยงสถานศึกษาหลังมีผู้ปกครองนักเรียนกลับมาจาก จ.ชลบุรี แล้วป่วยโควิดนำเชื้อมาติดบุตรหลาน โดยพบผู้ติดเชื้อกว่า 30 ราย ส่วนผู้ป่วยเคสสองสามีภรรยาที่มีการยืนยันสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 233 ราย แต่รักษาหายออกจาก รพ.กลับบ้านแล้ว 150 ราย

อุดรธานีลดนางรำบวงสรวง

ที่ จ.อุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เสนอขอมติและความคิดเห็นจากคณะกรรมการโรคติดต่ออุดรธานีในการจัดงาน วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี สู่ปีที่ 129 วิถีใหม่ (New Normal) 18 มกราคม 2565 ที่ทุกปีจะมีผู้มาร่วมรำบวงสรวงพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมกว่า 2 หมื่นคน และปีที่แล้วงดการรำสดเปลี่ยนเป็นรำแบบออนไลน์จากจุดต่างๆ แต่ปีนี้จะจัดให้รำเฉพาะรอบพระอนุสาวรีย์ฯ ราว 400 คน โดยทั้งหมดต้องตรวจ ATK บริเวณงาน ทั้งนี้ การรำออนไลน์ เทศบาลนครอุดรธานียังจัดเหมือนปีก่อนเพื่อให้ 20 อำเภอ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดสัญญาณภาพของตนเองมาที่บริเวณพระอนุสาวรีย์



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ตร.ช่วยเมาขับถูกจับเจอติดโควิด

ที่ จ.สกลนคร มีการปิด สก.เมืองสกลนครเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ต้องหารายหนึ่งที่ถูกจับเมาแล้วขับ เมื่อวันที่ 1 ม.ค.65 ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ตำรวจจราจรที่จับกุมและชุดที่ตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ในวันนั้น กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนทั้งหมดรวมกว่า 20 นายที่ต้องตรวจหาเชื้อที่ รพ.ศูนย์สกลนครเช่นกัน ขณะที่ผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัดพบใหม่ 63 รายสูงสุดต่อวัน ตั้งแต่เริ่มปี 2565 โดยพบ เฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนคร ถึง 25 รายจากคลัสเตอร์งานบุญขึ้นบ้านใหม่และร้านเหล้า

อุบลไอ้มิครอนไม่แพร่

ที่ จ.อุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้ออีก 431 คนเสียชีวิต 1 คน เป็นหญิงอายุ 72 ปี ส่วนคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับ เอกมัย 487 วันที่ 6 ม.ค.พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 31 คนทำให้มีผู้ป่วยคลัสเตอร์นี้ 718 คนแล้วและมีการจัดตั้งศูนย์ พักคอยชุมชนที่ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ สำหรับแยกผู้ป่วยจากครอบครัวก่อนส่ง รพ.สนาม ส่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยใหม่กว่า 6,500 เตียง รวมทั้ง รพ.สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบังยางน้อย อ.เขื่องใน มีเตียงรองรับกว่า 600 เตียง มีการเปิด ใช้แล้วและมีเข้ารักษาตัว 338 คน

ภูเก็ตยอดพุ่ง-บึกคลีนบางลา

ที่ จ.ภูเก็ต หลังเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 65 ผ่านไป สำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ตรายงาน เมื่อวันที่ 5 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อใหม่ 283 ราย เป็นผู้อยู่ในพื้นที่จำนวน 227 ราย โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 46 ราย และเทศ์แอนด์โก 10 ราย ถือว่าเป็นนิวไฮในเดือน ม.ค.65 นายเรวัต อารีรอบ นายกอบจ.ภูเก็ตเผยว่าได้ อนุมัติงบประมาณซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 60,000 โดส คาดว่าจะได้ภายในเดือน ม.ค.65 เพื่อนำมาฉีดเข็ม 4 ให้ ประชาชนในพื้นที่ ขณะที่นายวิรัช ตรีเศียรสมมติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนำผู้ ประกอบการและพนักงานในซอยทำความสะอาดบึกคลีนนั่งถนนในซอยบางลา ร้านอาหารต่างๆ เพื่อฆ่าเชื้อ โโรคหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการปิดให้บริการสถานบริการในพื้นที่ 1 วัน ตั้งจุดตรวจ ATK คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 กับพนักงาน ผู้ให้บริการ และผู้ประกอบการทุกคน

คนบันเทิงติดโควิดเพียบ

ทางด้านคนบันเทิงเรียงแถวติดโควิด-19 ต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ต้นสังกัดนาดาว บางกอก แจ้งข่าว นัก แสดงหนุ่ม พีพี-กฤษฏ์ อำนวนยเดชกร ติดโควิด-19 จากทีมงานฟรีแลนซ์ที่ทำงานใกล้ชิด องตวน ปิ่นโต นัก มวย-พิธีกร อัลดิลิปเล่าตรวจ ATK 3 ครั้งแต่พบเชื้อครั้งเดียวจนตัดสินใจไปตรวจที่ รพ.ผลพบติดโควิด ช่วง บ่ายช่อง 7 สี แจ้งข่าวด่วน พระเอกชื่อดัง มิกค์ ทองระย้า ก็ติดเชื้อโควิดหลังเดินทางกลับจากทริปปูเก็ท รวม ทั้งยู้ย-จิรนนท์ มະโนแจ่ม และธันน์ ธนากร ที่ร่วมทริปเดียวกับ มิกค์ ก็พบเชื้อโควิด-19 ช่วงเย็น GMMTV แจ้งข่าว จุง อาชน ไอย์ดีน นักแสดงในสังกัด GMMTV ตรวจพบเชื้อโควิดเช่นกัน แต่ขณะนี้ จุงยังไม่มี อาการผิดปกติใดๆและรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีกคนคือ อะตอม ชนกันต์ ศิลปินชื่อดังแจ้งติดโควิด หลังได้ รับแจ้งจากบุคคลใกล้ชิดพบเชื้อโควิด-19 จึงกักตัวและตรวจ ATK แต่ไม่พบเชื้อ จึงไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ. ผลพบเชื้อ



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ตามหาคนเข้าฝับตรวจหาเชื้อ

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจงให้ผู้เดินทางไปต่างจังหวัดและไปเที่ยวสถานบันเทิง ช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งในนนทบุรีและ กทม. โดยในส่วนของจังหวัดนนทบุรี มีร้านอยู่กับเพื่อนบ้าง เสี่ยงเมือง ปากเกร็ด Zodiac ราชพฤกษ์ ร้านพิก หลังเคอชมอลล์ งามวงศ์วาน ร้าน 3 วัน 2 คืน พระราม 5 ส่วนใน กทม. ได้แก่ร้าน Hubpital bar ถนนข้าวสาร ร้าน T-bar บางซื่อ ร้านชงเจริญย่านเกษตรนวมินทร์ ร้าน Grey ปิ่นเกล้า ร้าน Spell ประชาชื่น ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64-1 ม.ค.65 ให้ตรวจคัดกรอง ATK และสังเกต อาการให้ครบ 14 วัน ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หากมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายงานตัวกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบว่าเพิ่มขึ้น อย่างน่าตกใจ คือ 210 ราย

เชื่อบุคคลไม่ให้อิดโควิด

ที่ห้องประชุม อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมนายอศุลย์ มะหะหมัด อายุ 58 ปี (ที่ปรึกษานายก อบจ. ปทุมธานี) นายไพฑูรย์ ฮิกหาญ อายุ 58 ปี นายสุพจน์ สมณี กอายุ 52 ปี นายกมลชัย ยะลาน อายุ 28 ปี ชาวไทยมุสลิมใน จ.ปทุมธานีที่กลับมาจากกาไปแสวงบุญที่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ร่วมกันแถลงข่าวหลังทั้ง 4 คนกลับมาแล้วตรวจ ATK ไม่พบการติดเชื้อโควิด ส่วน ชาวไทยมุสลิมในคณะทั้งหมด 31 คนที่เดินทางกลับมาด้วยเครื่องบินลำเดียวกันตรวจพบติดเชื้อโควิด 27 คน โดยทั้ง 4 คน กล่าวว่า เชื่อว่าการที่ไม่ติดเชื้อ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ทานยาสมุนไพรไทยตำรับยาคีร์วงก์ (วัดน้ำตกร) จ.ชุมพร ที่เป็นยาเสริมภูมิคุ้มกันใช้พืชใช้กาฬ จึงปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว การแถลงข่าว ครั้งนี้มีพระมหาขวัญชัย อัครชโย เจ้าอาวาสวัดคีร์วงก์ นางกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิตาม รอยบาทพระศาสดาและตัวแทนจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เดินทางมาร่วมแถลงเรื่องยา สมุนไพรดังกล่าวด้วย

บักแจ้ขอให้รัฐบาลสนับสนุน

พล.ต.ท.คำรณวิทย์กล่าวว่า การที่ตนและพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เป็นชาวจังหวัดปทุมธานีที่เป็น 4 ในกลุ่มผู้ที่ ไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมาแถลงข่าว เป็นความสมัครใจของเขาเองเนื่องจากได้พบ ประสบการณ์ด้วยตัวเองเกี่ยวกับการทานยาสมุนไพร ที่ตนร่วมกับเจ้าอาวาสวัดคีร์วงก์ เจ้าของสูตรยา สมุนไพรไทย 5 ชนิดที่มีสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกันใช้พืชใช้กาฬ ได้ ทั้ง 4 คนได้ทานกันทุกคน เมื่อเดินทางกลับ มาและตรวจ ATK ไม่พบว่าติดเชื้อ จึงเชื่อว่าสมุนไพรไทยสามารถที่จะเป็นตัวเสริมภูมิคุ้มกันได้ดี และเป็น สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือรัฐบาล น่าจะให้การสนับสนุนสมุนไพรไทย หรือแม้รัฐบาลจะไม่สนับสนุนแต่อย่ามาขัด ขวางในการผลิตยาสมุนไพรไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชน



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2281791>

ดร.ทุกนายให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าเวร

พล.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ดร. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกำลังพลทุกนาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้ตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 และขอให้เข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการ WFH หรือการทำงานจากที่บ้าน กลับมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่ให้เกิดกระทบกับการบริการประชาชน กรณีหน่วยงานในสังกัด ต้องการรับการสนับสนุน ติดต่อโดยตรงได้ที่ รพ.ตร.

ผู้ด้อยกเลิกตรวจเชื้อก่อนบิน

วันเดียวกัน รัฐบาลอังกฤษบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายความเข้มงวดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. เป็นต้นไป นักเดินทางจากต่างประเทศไม่จำเป็นต้องแสดงผลการตรวจเชื้อก่อนบิน เมื่อเข้ามาพักในสหราชอาณาจักรครบวันที่ 2 ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ PCR แต่ให้ตรวจด้วยชุด ATK แทน ด้วยเหตุผลว่าโอมิครอนแพร่ระบาดอย่างหนัก ยอดติดเชื้อพุ่งประมาณ 2 แสนคนต่อวัน มาตรการเข้าเมืองที่ใช้กันมา ไม่ได้ช่วยให้ตัวเลขลดลงเต็มที่ แคมเปญผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเดินทาง พร้อมสั่งให้วันที่ 11 ม.ค. เป็นต้นไป ผู้ที่ผลตรวจ ATK แสดงว่าติดเชื้อ ให้กักตัวเองทันทีไม่จำเป็นต้องตรวจ PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผล หวังแบ่งเบาภาระของบุคลากรการแพทย์ใน รพ.

อินเดีย-ออสเตรเลียเชื้อพุ่งต่อเนื่อง

ด้านกระทรวงสาธารณสุขอินเดียยืนยันว่าอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิวเดลี นครมุมไบ หรือเมืองโกลกาตา ยอดติดเชื้อเพิ่มเป็นกว่า 90,000 คนต่อวัน ยอดติดเชื้อโอมิครอนที่เพิ่มเป็น 2,135 คน เช่นเดียวกับที่ออสเตรเลีย พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 72,392 คน ทำลายสถิติยอดติดเชื้อสูงสุดเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังวันก่อนพบผู้ติดเชื้อ 64,774 คน รัฐบาลมาเก๊า ประกาศระงับเที่ยวบินจากต่างประเทศทั้งหมดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. หลังพบพลเมืองที่กลับมาติดเชื้อ 3 คน เปิดรับเฉพาะเที่ยวบินจากจีนเท่านั้น ส่วนบริษัทไฟเซอร์เผยว่า ประมาณเดือน เม.ย. จะได้รับข้อมูลการทดสอบที่ชัดเจนเรื่องการทดลองฉีดวัคซีนต้านไวรัสให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/643014/>

เมื่อผลโควิดเป็นบวก? เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียนรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัปเดต 3 ช่องทางกรณีติดเชื้อ "โควิด-19" ผลตรวจ ATK เป็นบวก โอมิครอน เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

7 มกราคม 2565 8:50 น. หัวไทย-กทม., รวมข่าวโควิด-19



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อัปเดต 3 ช่องทางกรณีติดเชื้อ "โควิด-19" ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ให้ดำเนินการตามนี้เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

โดย 3 ช่องทางกรณีติดเชื้อ "โควิด-19" สามารถดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation)

1. โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14
2. กรอกข้อมูลที่ <https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI> (คลิกที่นี่)
3. เข้าทางไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน @nhso หรือ <https://lin.ee/zzn3pU6> (คลิกที่นี่)

จากนั้นเลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19

เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/643014/>

ภายใน 6 ชั่วโมงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น (หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 6 ชั่วโมงขอให้โทร.แจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่จะติดตามให้) โดยเจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลด้วยการวิดีโอคอลติดตามอาการ รับประทานยาหลายโรเจอร์และยาพื้นฐานอื่นๆ หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งสถานพยาบาลที่ดูแลท่าน เพื่อขอรับยาด้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ พร้อมกับประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก <https://lin.ee/zzn3pU6>
เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642988/>

ดับเบิลยูเอชโอย้ำ โลกต้องไม่ประมาทกับโควิด “โอมิครอน”

องค์การอนามัยโลกเน้นทุกฝ่าย ว่าแม้เชื้อไวรัสโคโรนา “โอมิครอน” ก่อให้เกิดอาการป่วย “หนักน้อยกว่า” เชื้อเดลตา แต่ไม่ได้หมายความว่า “ไม่รุนแรง”

7 มกราคม 2565 8:19 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ว่านพ.เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ โอมิครอน ว่าแม้ก่อให้เกิดอาการป่วยในระดับ “หนักน้อยกว่า” เมื่อเทียบกับเชื้อเดลตา โดยเฉพาะในผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว แต่ทุกฝ่ายยังไม่ควรชะล่าใจว่าเชื้อตัวนี้ “ไม่รุนแรง” หรือ “อ่อน”

นพ.เทดรอสเน้นย้ำว่า เชื้อโอมิครอนยังคงมีคุณลักษณะเหมือนเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ตัวอื่น นั่นคือ ทำให้ทุกคนป่วยและเสียชีวิตได้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เชื้อเดลตายังคงเป็นสายพันธุ์หลักของโลกในภาพรวม แต่การที่มีเชื้อโอมิครอนเข้ามาร่วมด้วย ดับเบิลยูเอชโอจึงมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรียกว่า “ซินามิ” ของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642988/>

ขณะเดียวกัน นพ.เทดรอสกล่าวถึงสถิติการฉีดวัคซีนของแต่ละประเทศบนโลก ว่าจากเป้าหมายที่ดับเบิลยูเอชโอ ซึ่งต้องการให้ทุกประเทศฉีดวัคซีนอย่างน้อยสองเข็ม ให้ครอบคลุมประชากรไม่ต่ำกว่า 70% ภายในเดือนก.ค.นี้ แต่มีแนวโน้มว่า อย่างน้อย 109 ประเทศจะไม่สามารถร่วมบรรลุเป้าหมายนั้นได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพียงพอ และยังคงมีอุปสรรคในเรื่องของการกระจายวัคซีน

สำหรับสถิติการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รวบรวมโดยดับเบิลยูเอชโอในรอบสัปดาห์ล่าสุด จนถึงวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 9.5 ล้านคน คิดเป็น 71% แต่สถิติผู้เสียชีวิตในรอบ 7 วันล่าสุดลดลง 10% อยู่ที่ประมาณ 41,000 ราย

เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ บี.1.640 ซึ่งมีการยืนยันผู้ป่วยในหลายประเทศ ตั้งแต่เดือนก.ย.ปีที่แล้ว “เป็นหนึ่งในหลายสายพันธุ์” ที่ดับเบิลยูเอชโอจับตามานานระยะหนึ่งแล้ว และจนถึงขณะนี้ เชื้อตัวดังกล่าวยังคงแพร่กระจาย “อยู่ในวงจำกัด”.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642981/>

พุ่งพรวด! ยอดติดเชื้อใหม่ 7,526 ราย หายป่วย 2,895 ราย เสียชีวิต 19 ราย

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 19 ราย ขณะก็พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 7,526 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,223,913 ราย

7 มกราคม 2565 8:09 น. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 7 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,526 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,706 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 433 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 348 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 2,223,913 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,895 ราย หายป่วยสะสม 2,160,971 ราย กำลังรักษา 42,580 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 19 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,799 ราย

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642981/>



เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642958/>

ชิลีเป็นชาติแรกลาตินอเมริกา ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กลุ่มภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

นับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. นี้ ชาวชิลีซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางด้านภูมิคุ้มกัน สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4

7 มกราคม 2565 7:37 น. ต่างประเทศ, รมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงซันติอาโก ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ว่ากระทรวงสาธารณสุขของชิลีออกแถลงการณ์ว่า นับตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. นี้เป็นต้นไป จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สี่ ให้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีปัญหาด้านระบบภูมิคุ้มกัน ถือเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกา ที่เตรียมการฉีดวัคซีนเข็มที่สี่อย่างจำเพาะเจาะจง และเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกของโลก

ปัจจุบัน ชิลีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสองเข็มสูงสุดในโลก ครอบคลุมประชากรมากกว่า 85% และประมาณ 57% ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว

ขณะที่สถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในชิลีมากกว่า 1.8 ล้านคน และเสียชีวิตแล้วมากกว่า 39,000 ราย ในส่วนผู้ป่วยสะสมจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ โอมิครอน มีจำนวนอย่างน้อย 698 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642430/>

เทียบชัดๆโควิด 4 สายพันธุ์ อาการแบบไหนที่เรียกว่า 'โอมิครอน'

เปิดข้อมูลเปรียบเทียบอาการ "โควิด-19" ทั้ง 4 สายพันธุ์ บ่อยแบบไหนเป็นอย่างไร? ใช้ "โอมิครอน" หรือไม่?

6 มกราคม 2565 19:46 น. ทั่วไทย-กทม., รวมข่าวโควิด-19



ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กลับมามียอดจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นอีกครั้งเช่นนี้.. ท่ามกลางสายพันธุ์ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น จนมาถึง สายพันธุ์ “โอมิครอน” อาจจะทำให้ใครหลายๆ คนเกิดความสงสัย ว่าอันที่จริงแล้ว.. หากมีอาการป่วย เป็นสายพันธุ์ใดกันแน่? วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

โควิดสายพันธุ์โอมิครอน

สายพันธุ์ B.1.1.529 หรือสายพันธุ์โอมิครอน มีรายงานการพบครั้งแรกในทวีปแอฟริกา ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับรายงานการพบสายพันธุ์นี้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

อาการโควิดโอมิครอน

- เจ็บคอ
- ปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อย
- เหนื่อยมาก อ่อนเพลีย
- ไอแห้ง
- เหงื่อออกมากแม้จะอยู่ในห้องที่มีอากาศเย็น จนอาจจะต้องลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642430/>

โควิดสายพันธุ์อัลฟา

สายพันธุ์ B.1.1.7 หรือสายพันธุ์อัลฟา พบที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการรายงานไปยัง องค์การอนามัยโลกครั้งแรกในเดือนกันยายน 2563 โดยสายพันธุ์นี้สามารถกลายพันธุ์ได้ถึง 17 ตำแหน่ง โดยหนึ่งในจุดที่พบการกลายพันธุ์คือโปรตีนส่วนหนามของไวรัส ซึ่งทำให้เชื้อไวรัสจับกับเซลล์ของมนุษย์ได้ดีขึ้น แต่วัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังสามารถต่อต้านสายพันธุ์นี้ได้

อาการโควิดอัลฟา

- มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- เจ็บคอ
- หายใจหอบเหนื่อย
- ปวดตามร่างกายและศีรษะ
- การรับรสหรือการได้กลิ่นผิดปกติ

โควิดสายพันธุ์เบตา

สายพันธุ์ B.1.351 หรือสายพันธุ์เบตา พบครั้งแรกที่แอฟริกา และมีการรายงานไปยัง องค์การอนามัยโลกครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์ที่พบในประเทศอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้มีความสามารถในการหลบหนีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดิมหรือแม้กระทั่งวัคซีนได้

อาการโควิดเบตา

- ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- เจ็บคอ
- ท้องเสีย
- ปวดศีรษะ
- ตาแดง
- การรับรสหรือการได้กลิ่นผิดปกติ
- มีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/642430/>

โควิดสายพันธุ์เดลตา

สายพันธุ์ B.1.617.2 หรือสายพันธุ์เดลตา ถูกพบครั้งแรกในประเทศอินเดีย รายงานไปยังองค์การอนามัยโลกครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2563 สายพันธุ์นี้มีความแตกต่างจากสายพันธุ์อื่น เนื่องจากพบการกลายพันธุ์คู่ ที่อาจทำให้ไวรัสติดต่อดีง่ายขึ้น หรือหลบระบบป้องกันในร่างกายมนุษย์ได้ดีขึ้น

อาการโควิดเดลตา

- ปวดหัว
- เจ็บคอ
- มีน้ำมูก
- ไม่ค่อยพบการสูญเสียการรับรส
- อาการคล้ายเป็นหวัดธรรมดา..

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/627016>

โควิดชลบุรี'พุ่งหนัก!ติดเชื้อรายใหม่1,342ราย เสียชีวิตศูนย์ราย

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.28 น.



เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สรุปรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรีว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,342 ราย

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 5,603 ราย และจังหวัดอื่น ๆ รวมสะสม 1,907 ราย
2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 103 ราย สะสม 457 ราย
3. Cluster บริษัท อ่างทอง บิวตี้ จำกัด อ.บางละมุง 4 ราย สะสม 4 ราย
4. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 53 ราย สะสม 140 ราย
5. Cluster นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (สัมพันธ์ผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 27 ราย สะสม 107 ราย
6. Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 12 ราย
7. Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 31 ราย
8. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 12 ราย สะสม 12 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/627016>

9. Cluster นิลิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 12 ราย สะสม 7 ราย
10. Cluster บริษัท เคอี่ สยามซีฟู้ด จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย
11. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย
12. บุคลากรทางการแพทย์ 34 ราย
13. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 41 ราย ดังนี้
 - 13.1 กรุงเทพมหานคร 8 ราย
 - 13.2 จังหวัดอุบลราชธานี 5 ราย
 - 13.3 จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย
 - 13.4 จังหวัดขอนแก่น 3 ราย
 - 13.5 จังหวัดสกลนคร 3 ราย
 - 13.6 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย
 - 13.7 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย
 - 13.8 จังหวัดจันทบุรี 1 ราย
 - 13.9 จังหวัดชุมพร 1 ราย
 - 13.10 จังหวัดเชียงราย 1 ราย
 - 13.11 จังหวัดตราด 1 ราย
 - 13.12 จังหวัดนครนายก 1 ราย
 - 13.13 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย
 - 13.14 จังหวัดบึงกาฬ 1 ราย
 - 13.15 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย
 - 13.16 จังหวัดภูเก็ต 1 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

ข่าวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/627016>

- 13.17 จังหวัดมหาสารคาม 1 ราย
- 13.18 จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย
- 13.19 จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย
- 13.20 จังหวัดสงขลา 1 ราย
- 13.21 จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย
- 13.22 จังหวัดหนองคาย 1 ราย
- 14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
- 14.1 ในครอบครัว 175 ราย
- 14.2 จากสถานที่ทำงาน 172 ราย
- 14.3 บุคคลใกล้ชิด 57 ราย
- 14.4 ร่วมวงสังสรรค์ 168 ราย
- 15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 63 ราย
- 16. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 327 ราย

ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,807,633 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,117 คน ปอดอักเสบ 9 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 108,522 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 412,918 คน รวม 521,440 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,712 คน ปอดอักเสบ 6 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อ

ช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) และผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทริทาว์น ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทริทาว์น พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาดำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/627016>

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่นๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด

สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

1. เลิกงานไม่สังสรรค์
2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
3. ป่วยต้องหยุด
4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เช่นชื้อแล้วต้องล้างมือทันที
5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน
- 6 สุ่มตรวจ ATK สม่ำเสมอ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ชิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ้นไป ทำให้มีโอกาสนในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขของไม่ไ้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน

1 ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2 กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3 ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เชื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ (smart living with covid-19)และอาจกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน (covid-19 free setting)

4 ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องสัมผัสสุขอนามัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

#ค้นให้ทั่ว_กักให้ดี_ชีวิตวิถีใหม่_ร่วมใจฉีดวัคซีน_สู้ภัยโควิด19

#รู้หน้า_ไม่รู้ใจ_ไม่รู้ใครติดโควิดบ้าง

#อยู่ห่างกัน_หมั่นล้างมือ_แมสก์ต้องใส่_สแกนไทยชนะ

7 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/entertain/627015>

**ติดอีกราย! 'GMM TV'แจ้งดารานุ่ม'อาร์ม วีรยุทธ'ติดเชื้อโควิด19 พบมี
อาการไอ-เป็นไข้**

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.27 น.



7 มกราคม 2565 สันเสเหือนวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องสำหรับโควิด19 ระลอกที่ 5 ที่คนในวงการบันเทิงติดเชื้อรายวัน ล่าสุดดารานุ่มสังกัด GMM อย่างหนุ่ม อาร์ม วีรยุทธ จันทรสุข

โดยเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา ทาง อินสตราแกรม 'GMMTV' โปสต์แจ้งล่าสุดว่า “GMMTV” ขอแจ้งให้ทราบว่า “อาร์ม วีรยุทธ จันทรสุข” นักแสดงในสังกัด GMMTV พบเชื้อ COVID-19 “Arm” Weerayut Chansook tests positive for COVID-19 โดยระบุข้อความว่า

"GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่า อาร์ม วีรยุทธ จันทรสุข นักแสดงในสังกัด GMMTV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อ COVIE-19 ที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. และ ในเวลา 18.00 น. ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่า พบเชื้อ COVID-19 ซึ่งในขณะนี้ อาร์ม มีอาการไอ และมีไข้เล็กน้อย โดยระหว่างนี้ได้กักตัวอยู่ในที่พัก เพื่อรอเข้ารับการรักษาตัดต่อที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไป

ทาง อาร์ม และบริษัทฯ ได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเอง โดยงานทั้งทั้งหมดของ อาร์ม จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี

GMMTV ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และความห่วงใยของทุกคน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ด้านหนุ่มอาร์ม วีรยุทธ ได้อัปเดตอริ่ส่วนตัวข้อความว่า "ซูจ๋า ต้องขอโทษหลายๆ คนที่เจอกันช่วงนี้และก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับ อาการตอนนี้ไม่มีไข้ ความดันปกติ รอผลตรวจเลือดกับผล X-RAYปอด แบบเดียวก็หายแล้ว"

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/627014>

'หมอยง'ฟันโควิดรอบนี้คือระลอก5 ยากจะพยากรณ์จุดสูงสุดจะมีผู้ป่วยเท่าไร

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.27 น.



7 มกราคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า...

โควิด-19 การระบาดในประเทศไทย มาถึงปัจจุบัน โอมิครอน ระลอก (wave) ที่เท่าไร

มีการถกกันมาก ว่า โอมิครอน ที่กำลังระบาดขณะนี้ เป็นระลอกที่เท่าไร ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เพื่อความชัดเจน การระบาดในประเทศไทยที่ผ่านมา โอมิครอน กำลังเริ่มต้นระลอกที่ 5 โดยจะเรียงลำดับ ดังนี้ การระบาดระลอกแรก เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 เกิดเริ่มต้นที่สถานบันเทิง通宵และสนามมวย สายพันธุ์ที่ระบาดเป็นสายพันธุ์ S หรืออื่นดั้งเดิม

ระลอก 2 เกิดที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาครในกลางเดือนธันวาคม พบมากในแรงงานต่างด้าว การระบาดเป็นสายพันธุ์ G หรือ GH

การระบาดระลอก 3 เกิดขึ้นที่สถานบันเทิง通宵 เป็นการนำเข้าสายพันธุ์อังกฤษหรือแอลฟา ในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 การระบาดด้วยสายพันธุ์อังกฤษนี้ทำให้จะดีขึ้นและเริ่มจะลดลง ดังแสดงในรูป ก็เกิดการระบาดระลอก 4 ซ้อนขึ้นมา โดยสายพันธุ์เดลตา ที่พบในหมู่คนงานก่อสร้าง การระบาดครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แล้วจึงค่อยๆ ลดจำนวนลงอย่างช้าๆ

ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อมาอยู่ที่หลักประมาณ 3,000 คน ก็เริ่มมีการระบาดหลังปีใหม่ด้วยสายพันธุ์โอมิครอน จึงถือเป็นการระบาดระลอกที่ 5 และในการระบาดครั้งนี้ จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว น่าจะมากกว่าสายพันธุ์เดลตา เพราะติดง่ายกว่า อัตราการเพิ่มขึ้นจะเป็นหลักหมื่นต่อวันอีกครั้งหนึ่ง จุดสูงสุดจะเป็นเท่าไรขึ้นอยู่กับทุกคน ที่จะต้องช่วยกัน

จากข้อมูลในกราฟ แสดงให้เห็นถึงการระบาดในประเทศไทย การระบาดระลอกที่ 3 และ 4 จะเห็นว่าระลอก 3 กำลังจะลดลงเช่นเดียวกับขณะนี้ ที่ระลอก 4 กำลังจะลดลงก็เกิดการระบาดรอบใหม่ขึ้นมา

โดยสรุปการระบาดในประเทศไทยที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันจะเข้าสู่ระลอกที่ 5 และยากที่จะพยากรณ์ว่าจุดสูงสุดจะมีจำนวนผู้ป่วยเท่าไร.



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/foreign/news_3119550

WHO เตือนอย่าคิดผิดว่า ‘โอมิครอน’ ไม่รุนแรง ซ้ำ ล้มตายเพิ่มป่วยเพิ่มเกือบ 9.5 ล้านคน

วันที่ 7 มกราคม 2565 - 07:23 น.



WHO เตือน อย่าคิดผิดว่า ‘โอมิครอน’ ไม่รุนแรง ซ้ำล้มตาย เพิ่มเกือบ 9.5 ล้านคน

นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่า แม้ไวรัสโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนดูจะมีความรุนแรงน้อยกว่าไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน แต่มันไม่ควรถูกมองข้ามโดยคิดว่าทำให้มีอาการไม่รุนแรง

กีบรีเยซุสกล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก แซงหน้าไวรัสโควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่เคยเป็นไวรัสกลายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ ย่อมส่งผลให้โรงพยาบาลคลาคล่ำไปด้วยผู้ป่วยจำนวนมาก

“มันก็ไม่ต่างจากไวรัสกลายพันธุ์ตัวก่อนหน้า เพราะโอมิครอนทำให้ผู้คนต้องเข้าโรงพยาบาล และมันทำให้คนเสียชีวิต ในความจริงสัญญาณของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว กำลังท่วมทับระบบสาธารณสุขทั่วโลก” กีบรีเยซุสกล่าว

องค์การอนามัยโลกรายงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เกือบ 9.5 ล้านคน ซึ่งเพิ่มมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าถึง 71% แต่กีบรีเยซุสเชื่อมั่นว่ามันยังไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะการตรวจเชื้อที่ค้างในช่วงเทศกาลวันหยุดคริสต์มาส การตรวจหาเชื้อเองที่ไม่ได้มีการแจ้งให้ทางการทราบ ขณะที่ระบบเฝ้าระวังซึ่งเต็มไปด้วยภาระมากมายซึ่งทำให้พลาดตัวเลขผู้ติดเชื้อบางส่วนไป



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/foreign/news_3119550

ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังคงโจมตีวิธีที่ประเทศรวยกักตุนวัคซีนในปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่สมบูรณสำหรับการบ่มเพาะไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ พร้อมกับเรียกร้องให้โลกแบ่งปันวัคซีนให้เป็นธรรมมากขึ้นในปี 2565 เพื่อยุติการเสียชีวิตและการทำลายล้างของโควิด-19

ทั้งนี้ เป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการให้ประชากร 10% ของทุกประเทศเข้ารับวัคซีนภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 และ 40% ภายในสิ้นเดือนธันวาคม แต่ในชาติสมาชิกขององค์การอนามัยโลก 194 ชาติ มี 92 ชาติที่พลาดเป้าหมายที่วางไว้ในปลายปีที่ผ่านมา และมี 36 ประเทศที่พลาดแม้แต่เป้าหมายแรกคือมีประชากรไม่ถึง 10% ที่ได้รับวัคซีนแล้ว โดยสาเหตุสำคัญคือไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้

กิบรีเยซตั้งเป้าหมายใหม่ที่ให้ประชากร 70% ในทุกประเทศได้รับวัคซีนในช่วงกลางปี 2565 แต่หากการฉีดวัคซีนยังเป็นไปในอัตราปัจจุบัน คาดว่า 109 ประเทศจะพลาดเป้าหมายดังกล่าว

“ความไม่เท่าเทียมทางวัคซีนกำลังฆ่าผู้คนและรวมถึงการจ้างงาน บ่อนทำลายการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมในประเทศจำนวนน้อย ไม่สามารถยุติการแพร่ระบาดได้ หากผู้คนอีกหลายพันล้านคนยังไม่ได้รับการป้องกันอย่างสมบูรณ” กิบรีเยซกล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matchon.co.th/foreign/news_3119544

สะพรึง! ทั่วโลกป่วยเพิ่มวันเดียวกว่า 2 ล้าน ไทยป่วยเฉลี่ยต่อประชากรครั้งที่ 4 โลก

วันที่ 7 มกราคม 2565 - 06:59 น.



สะพรึง! ทั่วโลกป่วยเพิ่มวันเดียวกว่า 2 ล้าน ไทยป่วยเฉลี่ยต่อประชากรครั้งที่ 4 โลก

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกในช่วงเช้าวันที่ 7 มกราคม พุ่งทะลุ 300,353,009 คนแล้ว หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,173,427 คนในหนึ่งวันที่ผ่านมา และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6,058 ราย

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ 490,647 คน และเสียชีวิต 1,548 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่าแสนยังมีอีก 5 ประเทศ คือฝรั่งเศส 261,481 อิตาลี 219,441 อังกฤษ 179,756 อินเดียกลับมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลักแสนอีกครั้งที่ 114,484 และอาร์เจนตินา 109,608 คน

เว็บไซต์ newsnodes.com รายงานประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเฉลี่ยในช่วง 7 วันสูงสุดว่าไมไซสหรัฐ แต่เป็นมาเลเซียที่ 646.11 ตามด้วยอิหร่านที่ 474.16 สหรัฐ 422.27 ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ 4 ที่ 310.57 และแอฟริกาใต้ 206.73

อย่างไรก็ดี หากดูจากจำนวนการเสียชีวิตต่อประชากรในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยมากที่สุดคือมาเลเซีย 8.56 อิหร่าน 6.97 แอฟริกาใต้ 6.35 รัสเซีย 5.55 และอินโดนีเซีย 4.72 ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับ 9 ที่ 3.40

ล่าสุดมี 143 ประเทศ/เขตแดนที่พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นผู้โอมิครอน โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 510,547

ขณะที่ไทยรั้งอันดับที่ 14 โลก พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายเป็นผู้โอมิครอนแล้ว 2,338 คน แต่เมื่อดูจากประเทศในเอเชีย อินเดียรั้งที่ 11 โลก ที่ 2,822 ตามด้วยสิงคโปร์ในอันดับที่ 12 ที่ 2,692



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24108>

สร.ชงมาตรการ สบค. 7 ม.ค.นี้รองรับปรับระดับเตือนภัยโควิดระดับ 4 ย้ำไม่ปิดเหมาโหล!

Thu, 2022-01-06 12:42 – hfocus team



ชง มาตรการรองรับ

กรมควบคุมโรคเผยมาตรการหลักหลังยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นระดับ 4 เน้นจำกัดการรวมกลุ่ม งดไปสถานที่เสี่ยง ไม่แนะนำกินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่วนโรงเรียน ห้างสรรพสินค้าไม่ต้องปิดหากปรับมาตรการคุมเข้มได้ พร้อมเตือนจัดกิจกรรมวันเด็ก ต้องประเมินความเสี่ยงให้ดี คาดแนวโน้มติดเชื้อสูงขึ้นอาจพุ่งเกิน 1 หมื่นรายต่อวันในเร็ววันนี้

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวกรณีการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 ว่า จากการประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ยกระดับการเตือนภัยจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว สิ่งที่จะดำเนินการ คือ 1. ขอให้งดไปสถานที่เสี่ยงงดรับประทานอาหาร ดื่มสุราในร้านอาหาร สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกประเภท เช่น สถานที่ที่ระบบระบายอากาศไม่ดี สถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันอย่างแออัด สถานที่ที่มีการใส่หน้ากากอนามัยน้อยมากหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย ตัวอย่างที่เห็นชัดคือร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่เป็นต้นตอการระบาดหลายคลัสเตอร์ที่กาฬสินธุ์และอุบลราชธานี 2. กิจกรรมที่มีคนรวมตัวเป็นหมื่นมากขอให้หลีกเลี่ยงหรืองดการไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวอยู่เป็นหมื่นมาก

3. การเดินทางข้ามจังหวัดขอให้งดโดยสาธารณสุขส่งสาธารณสุขทุกประเภทโดยไม่จำเป็น แต่หากมีความจำเป็นก็ขอให้ระมัดระวังซึ่งขณะนี้ขนส่งสาธารณะได้มีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย การตรวจ ATK ในยานพาหนะที่ต้องเดินทางร่วมกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ย้ำว่ายังเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่ขอให้เป็นการมีจำเป็นเท่านั้นหากไม่จำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงและมีการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวด ส่วนการเดินทางไปต่างประเทศขณะนี้พบว่าประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศคิดเฉลี่ยกลับมาจำนวนมาก ดังนั้น ตอนนี้หากไม่จำเป็นก็ขอให้งดเดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามตอนนี้ถ้าเทียบสถานการณ์ทั่วโลกกับประเทศไทยและไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรปมีการติดเชื้อสูงกว่าประเทศไทย ดังนั้นขอให้งดเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับมามีจะต้องถูกกักตัว ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเสนอศบค.ในวันที่ 7 ม.ค.ให้เข้มงวดในเรื่องของการปรับมาตรการเพิ่มเติม

นพ.โอภาส กล่าวว่า ภาพรวมของโรคเข้าใกล้ 300 ล้านคนไปทุกขณะ กระจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะ อเมริกา อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และในหลายๆ ทวีป ที่มีข้อสังเกตคืออัตราการเสียชีวิตเริ่มลดน้อยลงจากเดิม อยู่ที่ 2.2% ขณะนี้เหลือ 1.8% เพราะเชื้ออ่อนแรงลง มีการฉีดวัคซีนไปทั่วโลก และการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะผลกระทบจากการระบาดทั่วโลกจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/01/24108>

ผู้สื่อข่าวถามว่ามาตรการเตือนภัยโควิดระดับ 4 จะมีอะไรบ้าง นพ.โอภาส กล่าวว่า การเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนประชาชน และขอความร่วมมือในการดำเนินการ ทั้งสถานที่เสี่ยง การเดินทาง การไปสถานที่เสี่ยง การเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ มาตรการตามกฎหมายจะเป็นในส่วนของ ศบค. ซึ่งก็จะมีการปรับพื้นที่สี แต่จะเป็นของ ศบค. ขอให้รอการประชุมในวันพรุ่งนี้(7 ม.ค.64)

เมื่อถามกรณีการปิดโรงเรียน นพ.โอภาส กล่าวว่า โรงเรียนไม่จำเป็นต้องปิด ไม่ใช่สถานที่เสี่ยงหากมีระบบที่ดี มีการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง แต่จะมีจุดเสี่ยง คือ จุดรับประทานอาหาร หากทำให้ดีไม่มีความเสี่ยงก็สามารถเปิดได้ รวมไปถึงกิจกรรมร่วมกัน อย่างเชียร์กีฬา หรือทำกิจกรรมร่วมกันก็ต้องงดไป

เมื่อถามว่า ณ ขณะนี้ประชาชนต้องไม่ไปรับประทานอาหารข้างนอก หรือห้างสรรพสินค้าต้องปิดหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า เป็นการแจ้งเตือนประชาชน เพราะการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ต้องระมัดระวัง เพียงแต่การรับประทานอาหารต้องถอดหน้ากากอนามัยออก หากถอดไม่นาน ความเสี่ยงก็น้อยลง รวมถึงคนที่เราไปรับประทานอาหารร่วมด้วย หลายครั้งใช้วิธีตรวจ ATK ก่อนไปรับประทานอาหารก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงระดับ 5 ที่ต้องงดหมด ยังไม่ต้องล็อกดาวน์ ตอนนี้จึงขอความร่วมมือว่า อะไรคือความเสี่ยง อะไรขอความร่วมมือ สรุปคือ มาตรการทางกฎหมายขอให้รอทาง ศบค. ซึ่งสร.ได้เตรียมข้อมูลแล้ว โดยมีแนวทางต่างๆ อย่างการเข้าประเทศ เป็นต้น

"ส่วนห้างสรรพสินค้าก็ต้องพิจารณาว่า จุดไหนมีความเสี่ยง คือ ทั้งหมดทั้งปวงเราไม่ได้ปิดแบบเหมาโหล เพราะคนก็ต้องทำงาน หากปิดหมด พวกเขาจะต้องกลับบ้าน กลับภูมิลำเนาก็ยังเสี่ยงนำเชื้อไปแพร่ระบาดได้ รวมไปถึงโรงงาน ก็ไม่ต้องปิด ซึ่งหากพบการติดเชื้อให้ทำงานในวงจำกัดเรียกว่า บับเบิลแอนด์ซิว" นพ.โอภาส กล่าว

เมื่อถามว่าในวันเด็กจะมีการจัดกิจกรรม และบางแห่งจะให้เด็กเข้าดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ฟรี จะเสี่ยงหรือไม่ นพ.โอภาส กล่าวว่า ต้องพิจารณา 1. ถ้าระบายอากาศดีถือว่าไม่เสี่ยง 2.เด็กเข้าไปต้องไม่หนาแน่น และ 3. การใส่หน้ากากอนามัยต้องรัดกุม หาก 3 กิจกรรมปฏิบัติแล้วไม่เกิดความเสี่ยงก็จัดได้ แต่ก็ต้องพิจารณาว่าคุ้มจะจัดหรือไม่ อย่างความเสี่ยงยังมี ควบคุมได้ไม่ได้ หากเลื่อนได้ก็ควรเลื่อน อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมศบค. เรื่องกิจกรรมวันเด็กจะเป็นในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกระทรวงสาธารณสุขจะแนะนำในหลักการ โดยหลักๆ สร. จะเสนอเรื่องสถานการณ์ สรุปผลการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนปี 2565 การปรับมาตรการพื้นที่สี และมาตรการเข้าออกประเทศ เป็นต้น